
รายงานการประชุม บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คร้ังท่ี 6/2551 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 น. 
ณ หองประชมุ C103 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

..................................................... 
บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1) ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการส่ือสาร  /  
รักษาราชการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นางศรีกุล นันทะชมภู  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 8 ระดับ 8 
3) นายสมชาย  อารยพิทยา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 8 ระดับ 8 
4) นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
5) นางพรสวรรค   นักดนตรี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ระดับ 6 
6) นายปานศักดิ์ ชัยภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7) นายสุรเดช  ไชยมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8) นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9) นางสาวชุติมา   บุญมี   พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
10) นายนิพนธ พิมาสน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นายชางเทคนิค 
11) นายปริญญา ธะนันต  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
12) นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธ์ิ พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13) นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14) นางสาวลัดดาพร ละออง  พนักงานราชการ  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
15) นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 
16) นางสาวสุพรรณิการ   สิทธิสังข พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
17) นางสาวดุษฎี ดวงบาล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
บุคลากรท่ีไมเขารวมประชุม 

1) นายวุฒิพล คลายทิพย  (ติดราชการ) 
2) นายประวิทย วิมานทอง  (ติดราชการ) 
3) นายคลอก ประถมทรัพย  (ติดราชการ) 
4) นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล (ติดราชการ) 
5) นายบรรพต โตสิตารัตน  (ติดราชการ) 
6) นายพันธมิตร   ใจรินทร  (ติดราชการ) 
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เร่ิมการประชุม เวลา 13.30 น. 

เม่ือผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุมตาม
วาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1  เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ ทีดังนี่ 

1. แนะนําสมาชิกใหมจากสํานักงานบัญชีสามมิติท่ียายมาสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
2 คนคือ นางสาวสุพรรณิการ   สิทธิสังข และนางสาวดุษฎี ดวงบาล ซ่ึงประธานในท่ีประชุมตองการใหเขา
รวมประชุมรวมกับบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเดือนละคร้ัง เพื่อแลกเปล่ียนความรู ปญหา อุปสรรค 
ในการทํางาน และการรายงานในสวนของงานบัญชีสามมิติ โดยขอใหรายงานความกาวหนาใหท่ีประชุม
ทราบดวย ซ่ึงถือวาเปนเปนภาระกิจและภาระหนาท่ีของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะเขาไปรับ
ชวยเหลือ 
 2.  การปรับเปล่ียนตําแหนงพนักงานราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงศูนยเทคโนโลยี 
สารสนเทศไดรับการปรับเปล่ียนตําแหนง   คือ ตําแหนงนกัวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน คือ 
คุณคลอก ประถมทรัพย, คุณอภิญญา ปญญาสิทธ์ิ,  คุณนพมาศ     สุขใจ, คุณพันธมิตร  ใจรินทร 

3.  สรุปการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจําเดือน กุมภาพันธ 2551 
ประธานในท่ีประชุม ขอใหบุคลากรทุกคนตระหนักในเร่ืองการมาปฏิบัติราชการ เพื่อเปนการสราง

วินัยในการทํางานขององคกร 
 

คุณศรีกุล   นันทะชมภู เสนอตอท่ีประชุมวา หากบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทานใดมีสถิติ
รวมเวลามาปฏิบัติราชการทายท่ีสุด ใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเล้ียงอาหารวางในการประชุมบุคลากรศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศคร้ังตอไป 

 

ประธานในท่ีประชุม ขอใหบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศรวมมือกันในการทํางาน ซ่ึงทุกคน
ตองพรอมท่ีจะทําหนาท่ีแทนกันได ไมเลือกฝาย ซ่ึงตองเรียนรูงานของแตละฝาย เพราะในอนาคตอาจจะมี
การแลกเปล่ียนหนาท่ีกันทํา เพราะงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนงานท่ีตองแขงขันกับเทคโนโลยี
และแขงขันกับสถาบันอ่ืน และมีภาระงานเกี่ยวกับเร่ืองงบประมาณสูงมาก ซ่ึงปหนึ่งเราใชงบประมาณ
มากกวาบางคณะในมหาวิทยาลัย ซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีท่ีบุคลากรตองศึกษา 

 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 6/2551 วันพฤหัสบดีท่ี 27 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 น. 
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 6/2551 วันพฤหัสบดท่ีี 27 มีนาคม 2551 
 
วาระท่ี 3 รายงานความกาวหนา/ แนวโนมการพัฒนางานแตละฝาย 
4.1  ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต  

คุณอุทัยวรรณ   ศรีวิชัย  รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
1.   สถิติการใชบริการระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต 

1.1 สถิติการใชบริการหองบริการคอมพิวเตอร 
จากท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการนักศึกษา มีระยะสัญญาเชา  2 ชุด ดังนี ้
 1)  เคร่ืองยี่หอ HP จากบริษัท PTNS    100 ชุด 
 2)  เคร่ืองยี่หอ ACER จากบริษัท IS    100 ชุด 
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีอยูในความดแูลของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1)   เคร่ืองยี่หอ IBM ประจําอาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป  278 ชุด 
 2)   เคร่ืองยี่หอ Lenovo    ประจําอาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป               100 ชุด 

2.  สถิติการใชบริการ Remote Access จาก http://modem.mju.ac.th/webadir 
จํานวนผูใชบริการทั้งส้ิน  2,920 บัญชีรายช่ือ   รวมเวลาใชงาน 51,538 ช่ัวโมง 
คิดเปนเวลาจํานวนเฉล่ียตอคน 17 ชม. 39 นาที 

3.  สถิติการใหบริการเครือขายไรสาย (Wireless LAN) 
     ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต ไดขยายการใหบริการไปยังอาคารตาง ๆ  

ท้ังส้ิน 111  จุดบริการ มีปริมาณการใชงานในเดือนกุมภาพันธ 2551จํานวน 2,994  คน 
4.  สถิติการใหบริการบัญชีรายชื่อ 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2551 มีผูขอใชบริการบัญชีรายช่ือ ดังนี้ 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย     12  คน 
2. นักศึกษา       5  คน 

5.  สถิติการใชบริการ DNS 
 เพิ่ม e-formservices.mju.ac.th   งานหองสมุด หมายเลข  IP Address 10.1.254.205 
 เพิ่ม  muso.mju.ac.th งานองคการนักศึกษา  หมายเลข IP Address  10.28.38.4 
 เพิ่ม  www.ap.mju.ac.th คณะผลิตกรรมการเกษตร  หมายเลข IP Address  10.1.4.10 
 เปล่ียน IP Address  เว็บ   SIP.mju.ac.th เปนของ UNINET      202.28.38.200 
 เพิ่ม  www.coop.mju.ac.th  งานสหกิจศึกษา  หมายเลข IP Address  10.2.9.9 

6.  สถิติการบริการหองบริการคอมพิวเตอร 
      จํานวนผูใชงานมากท่ีสุดอยูท่ี กองหองสมุด มีการใชงานเกือบ 4,000 คร้ัง 
 7. สถิติการใชบริการ Remote Access 
    Username ท่ีมีการใชงานมากท่ีสุดคือ Mju4906101051 จํานวนเวลาท่ีใชบริการ 160.34 ช่ัวโมง 
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 8.  สถิติการบริการ Wirelessในเดือน กุมภาพันธ 2551 มีจํานวน User ท่ีใชงาน ประมาณ  2,500 User 
9.  สถิติการใหบริการบัญชีรายชื่อ 

ในเดือนกุมภาพันธ 2551 มีผูขอใชบริการบัญชีรายช่ือ ดังนี้ 
-  บุคลากรของมหาวิทยาลัย     29 คน 
-  นักศึกษา          3 คน 
- บุคคลภายนอกผูเขารวมอบรมหลักสูตร “Microsoft Access”     7 คน 

10. สถิติการใชบริการหองบริการสารสนเทศอาคารแมโจ 70 ป 
                    หองบริการสารสนเทศอาคารแมโจ 70 ป ประกอบดวย หองบริการ 4 หอง ไดแก  

- หอง A มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ    78   เคร่ือง  
- หอง B มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ  100   เคร่ือง 
- หอง C มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ  100   เคร่ือง 
- หอง D มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ 100 เคร่ือง 

     มีจํานวนการใชบริการทั้งหมด 21,217  ช่ัวโมง 49  นาที 23  วินาที  
-  หอง A และ B  มีการใชบริการทั้งส้ิน  11,488 ช่ัวโมง 54 นาที 09 วินาที  
-  หอง C มีการใชบริการทั้งส้ิน 9,728 ช่ัวโมง 55 นาที 14 วินาที  
-  หอง D ได Format เคร่ืองเพื่อลงโปรแกรม Windows XP เพื่อใชสําหรับใหบริการ

เกี่ยวกับการฝกอบรมตลอดท้ังเดือน ดังนัน้จึงไมมีการเก็บสถิติ 
11. สถิติการใหบริการอ่ืน 

บริการรับฝากเคร่ืองแมขาย 
-  สํานักงานบัญชี   3 มิติ  2  เคร่ือง   
-  คณะศิลปศาสตร  1 เคร่ือง 

12. ปญหาการใหบริการระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
                   12.1 ปญหาอุปกรณภายในหองระบบเครือขาย 

-  ปญหาปลวกในหอง Server ไดแจงบริษทักําจัดปลวกใหมาดําเนนิการแลว 
-  HDD SAN เสีย 1 ตัว ทําการเปล่ียนเรียบรอยแลว 

     12.2 ปญหาระบบเครือขายอินเตอรเนต็ 
-  ปญหาการใชบริการหองบริการคอมพิวเตอร 
เนื่องจากชวงนี้เปนชวงปดภาคเรียน จึงไดแจงทางบริษทั ผูใหเชาดําเนินการ Format  

เคร่ืองสําหรับใหบริการนกัศึกษา และดําเนนิการ Ghost เคร่ืองท่ีใหบริการในหองบริการสารสนเทศท่ี 
อาคารเรียนรวม 70 ป 

12.3  ปญหาการใชบริการเครือขายไรสาย (Wireless LAN) 
-  ไมสามารถฟง วิทยไุด แกไข Wireless set policy 
-  ไมสามารถดู It media ได แกไข wireless set policy 
-  ไมสามารถดู Video on demand ได แกไข Trend micro ไมให block web 
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13.  ภาระงานอื่น ๆ  
-  ดูแลรายรับจากคาบริการ Printing ผานระบบ Print Manager ของอาคารเรียนรวม 70 ป

มหาวิทยาลัยแมโจ รวมรายรับเดือนมีนาคม 5,090 บาท 
-  ใหคําปรึกษาการใชงานระบบตางๆ แกไขปญหา ใหบริการแผน CD Microsoft License มีขอรับ

บริการ 3 ราย   
-   Upgrade Trend micro เปน version 8.0 สามารถ scan Spy ware ได 

 14. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ขอใหทางฝายซอมคอมพิวเตอร ทําการลงโปรแกรม TRENDMICRO ในเคร่ืองท่ี format ใหหนวยงาน อ่ืนๆ 

แทนโปรแกรม ANTIVIRUS ท่ีไมมีลิขสิทธ์ิ เชน NOD32   
 

ประธานในท่ีประชุม  ใหขอเสนอแนะวา บุคลากรสวนใหญภายในมหาวิทยาลัยไมทราบวาการลง 
Windows ใหมภายในมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองเสียคาลิขสิทธ์ิ เราควรจัดอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเบ้ืองตนเพื่อให
บุคลากรรูจักการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรของตนเอง ยกตัวอยางเชน บางคนไดคอมพิวเตอรมาใชงาน 4-5 ป แตไมเคย
ลง Windows ตัวใหมๆ ไมรูจักการ Clean Up หรือแมกระท้ังการ BACK UP ขอมูลของตัวเอง ซ่ึงบางทีก็ยกเคร่ือง
คอมพิวเตอรไปใหรานบริการขางนอกลงโปรแกรมให ซ่ึงตองเสียเวลา และเสียงคาใชจาย และท่ีสําคัญ Windows ท่ี
ใชก็ไมถูกลิขสิทธ์ิ 

 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.4   ฝายฝกอบรมและพัฒนาส่ือสารสนเทศ 

คุณอภิญญา    ปญญาสิทธ์ิ รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1. รายงานโครงการอบรมเดอืนมีนาคม 

  - วันท่ี 10-14 มีนาคม 2551 โครงการอบรมหลักสูตร “Web Programming ดวยภาษา 
PHP&MySQL”    

- วันท่ี 10-14 มีนาคม 2551อบรม LMS สําหรับผูเขาประกวด และ LMS สําหรับอาจารย 
โดยมีบุคลากรที่เปนอาจารยเขารวมจํานวน 14 คน และอาจารยท่ีสงผลงานเขารวมประกวด จํานวน 9 คน 

- วันท่ี 17-21 มีนาคม 2551 โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนางานเว็บไซตข้ันสูงดวย 
ASP.NET”   

- วันท่ี 24  มีนาคม 2551 อบรม LMS สําหรับอาจารย ณ มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร  
เฉลิมพระเกยีรติ 

- วันท่ี 24 มีนาคม - 25 เมษายน 2551 โครงการอบรมหลักสูตร “Smart Camp”    
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คุณสุมาลี  สุพรรณนอก  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1.  การจัดทําเว็บไซดของสํานักงานฟารมมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะ BACK UP ข้ึน Server ภายในวันท่ี 27 

มีนาคม 2551 นี้ 
 2. การใชหองฝกอบรม หลังจากเสร็จส้ินโครงการฝกอบรม Smart Camp มีดังนี้  

- การจัดฝกอบรมหลักสูตร “สรางงาน Animation ดวย Adobe Flash”  
ระหวางวันท่ี  12- 16 พฤษภาคม 2551   

- การเชาใชหองเพ่ือจัดฝกอบรมของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สัญจร) ระหวางวันท่ี 16-20 ,23-27 มิถุนายน 2551 

3. ปญหาเกี่ยวกับหองฝกอบรมช้ัน 3 คือ ผูท่ีนั่งฝกอบรมแถวหลังสุดจะมองไมเห็นจอฉาย
โปรเจคเตอร และปญหาเร่ืองเคร่ืองปรับอากาศในหองฝกอบรม หากมีจํานวนคนมาใชงานมากๆ 
เคร่ืองปรับอากาศจะไมเย็น 
 

ประธานในท่ีประชุม  มีขอคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้ 
-  สอบถามวาจะมีโครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสําหรับผูสูงวัยท่ีเกษียณอายุราชการ   เพื่อให

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน     
-  ใหตรวจสอบในเว็บไซตท่ีอยูภายใตwww.mju.ac.th ดวยวา มี Last Update กันครบทุกเว็บไซต

หรือไม ยกตัวอยางเชน เว็บไซตของคณะ ซ่ึงจะมีเว็บไซตของภาควิชาแยกยอยออกไปอีก เราตองมีการ
ตรวจสอบวา    ผูดูแลเว็บไซตของคณะไดลงไปดูแลท่ัวถึงหรือไม เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับ
ขอกฎหมายและเพ่ือใหมีผูท่ีรับผิดชอบดูแล ซ่ึงอาจตองมีการประชุมเพื่อกําหนดแผน นโยบาย เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบรวมกันระหวางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ผูดูแลเว็บไซตของแตละคณะ หรือของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

-  ปญหา web server ของแตละหนวยงานท่ีกระจัดกระจายตามอาคารตางๆ ซ่ึงหากเกิดปญหาดาน
การใชงาน  เชน เขาเว็บไซตไมได หรือขอมูลภายในเว็บไซตมีขอผิดพลาด เชน รายช่ือผูบริหารภายในคณะ/ 
หนวยงาน   ไมมีการเปล่ียนแปลงหรือไมถูกตอง    ซ่ึงคนภายนอกมักจะเขาใจวาเปนความรับผิดชอบของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด      ซ่ึงเราควรหาวิธีแกไขปญหา    เกี่ยวกับการหาผูท่ีรับผิดชอบดูแล 
และหากเปนไปไดควรหาวิธีการ วาจะสามารถ เก็บ Server เพื่อดูแลไวท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียง
แหงเดียวไดหรือไม ซ่ึงอยากใหมีการสํารวจวา มีกี่เว็บไซต ท่ีหนวยงานเจาของเว็บไซตเปนผูดูแลรักษา 
Server  ดวยตัวเอง 

- ปญหาท่ีเกี่ยวของกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน กรณีของกองบริการการศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
สําคัญ ๆ เชนการลงทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงหากหนวยงานไมแจงมายังศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เราก็ไมสามารถจัด       Traffic   shaper      ซ่ึงบางทีหากเกิดปญหา     ผูใชงานอาจจะมองวา
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมชวยดูแล ซ่ึงเราควรหาวิธีการแกไขหรือประสานงานไปยังกองบริการ
การศึกษาวา หากเขามีกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ควรแจงมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คุณศรีกุล  นันทะชมภู ใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
-  เกี่ยวกับโปรเจคเตอรหองฝกอบรมช้ัน 3 กรณีท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนมาใชหอง ใหเปล่ียน

โปรเจคเตอรเปนตัวใหญ เพื่อแกปญหาเร่ืองผูท่ีนั่งฝกอบรมแถวหลังสุดมองไมเห็น 
-  ปญหาผูดูแลเว็บไซต ใหฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ นําไปเปนหัวขอในการประชุม 

KM คร้ังตอไปดวย 
 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.3   ฝายบริหารงานท่ัวไป  

คุณพรสวรรค   ดวงบาล รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1.  สรุปคาใชจายเงินรายไดศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําเดือน  
กองทุนเพื่อการศึกษา (คาใชจาย 1 ต.ค.50 – 27 ก.พ. 51) 

-  คาตอบแทน งบไดรับ 1,240,000 คาใชจายรวมท้ังส้ิน 566,400 บาท 
-  คาใชสอย  งบไดรับ 2,941,190 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 2,089,126 บาท 
-  คาวัสดุ   งบไดรับ 250,000 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 425,764 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค งบไดรับ 3,675,890 คาใชจายรวมท้ังส้ิน 932,482บาท 
-  เงินอุดหนนุ งบไดรับ 1,432,000 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 200,440 บาท  

กองทุนสินทรัพยถาวร  (คาใชจาย 1 ต.ค.50 – 27 ก.พ. 51) 
งบดําเนนิงาน 

-  คาซอมแซมครุภัณฑ งบไดรับ 170,000 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 55,330 บาท 
  2.  สรุปคาใชจายเงินงบประมาณแผนดินศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ (คาใชจาย 1 ต.ค.50–27 ก.พ. 51) 
   - หมวดคาใชสอย  งบไดรับ 191,000 บาท คาใชจายรวมทั้งส้ิน    112,329   บาท 
   -  หมวดคาวัสดุ     งบไดรับ 304,000 บาท คาใชจายรวมทั้งส้ิน    312,100   บาท 
  3.  สรุปเงินรายไดสงคลัง (คาใชจาย 1 ต.ค.50 – 27 ก.พ. 51) 
   -  คาพิมพงาน       3,090   บาท 
   -  คาเชานสถานท่ี (บริษัทบีส ไดเมนช่ัน จาํกัด)  45,000 บาท 
   -  คาลงทะเบียนฝกอบรม    36,600 บาท 
    รวมสงกองคลังท้ังส้ิน   84,690 บาท 
 

คุณชตุิมา  บุญมี รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะรวบรวมสงขอมูลใหกองแผนงานใน

วันท่ี 7 เมษายน 2551 ตอไป โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
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สวนท่ี 1 การพัฒนาดานการศึกษา 
สวนท่ี 2 ตําแหนงทางวิชาการ 
สวนท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะ 

2. การเขารวมกิจกรรม KM สัญจร ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
-  วันท่ี 9 เมษายน 2551 เปนของฝายฝกอบรมและพัฒนาส่ือสารสนเทศ โดยคุณประวิทย  

วิมานทอง จะพูดในหัวขอ “เจาะลึกการดูแลและจัดทําเวบ็ไซตภายใตช่ือ .mju.ac.th มหาวิทยาลัยแมโจ”   
- วันท่ี 14 พฤษภาคม 2551เปนของฝายวิจยัและพฒันา โดยคุณสุรเดช  ไชยมงคล จะพูดใน

หัวขอ “MIS : ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมหาวิทยาลัยแมโจ” 
- วันท่ี 11 มิถุนายน 2551 เปนของฝายเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต ซ่ึงยังไมมีหวัขอ 

 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 

คุณอุทัยวรรณ   ศรีวิชัย ใหความคิดเห็นในที่ประชุมวา 
หัวขอของฝายเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต   ท่ีจะนําเสนอในงาน KM ในวันท่ี 11 มิถุนายน 

2551    ซ่ึงคุณวุฒิพล  คลายทิพย    หวัหนาฝายเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต ไดใหขอเสนอแนะมาวา 
เร่ืองของระบบเครือขายเปนเร่ืองของเทคนิค ควรจะนํามาพูดคุยเปนเฉพาะกลุม และคําศัพทท่ีใชสวนใหญ
เปนศัพทเฉพาะทางดานเทคนิคเทานั้น ซ่ึงคนเฉพาะกลุมเทานั้นจะเขาใจ ยกตัวอยางเชน ผูดูแลระบบ เปน
ตน ซ่ึงไมทราบวาหวัขอท่ีจะนําเสนอในงาน KM ควรเปนหัวขอประมาณไหน 

 
ประธานในท่ีประชุม  มีขอคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้ 
หัวขอของระบบเครือขายท่ีจะนําเสนอในงาน KM ซ่ึงไมจําเปนตองเสนอเฉพาะในเร่ืองของเทคนิค 

แตควรใหเขาเห็นและตระหนักถึงความสําคัญวาทําไมมหาวิทยาลัยถึงตองมีระบบเครือขายท่ีดี ซ่ึงอาจจะ
นําเสนอเกีย่วกับโครงขายของเครือขายอินเตอรเน็ต หรืออาจหยิบยกในเรื่องของผลกระทบตอหนวยงาน
หากมีการกระทําความผิดเกีย่วกับ พรบ. คอมพิวเตอร  

 

คุณนิพนธ   พมิาสน รายงานในท่ีประชุม ดงันี้ 
สถิติการใหบริการของนายชางเทคนิค ออกใหบริการทั้งหมด 18 คร้ัง ซ่ึงสวนใหญเปนการ

ใหบริการติดต้ัง เดินสาย LAN  
 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ ประธานในท่ีประชุม ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมขอมูลเพื่อรายงานใน

ท่ีประชุมวาในการประชุมคร้ังตอไปควรเตรียมขอมูลมานําเสนอดวย 
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3.4 ฝายวิจัยและพัฒนา 

 คุณสุรเดช  ชยัมงคล  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1.  งานพัฒนาฐานขอมูลกลาง 

-  เตรียมเขารวมประชุมสัมมนา เร่ือง “การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐาน
ขอมูลอุดมศึกษา”  ในวันท่ี 9 เมษายน 2551  ท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2. งานพัฒนาโปรแกรม 
-  ติดตามความกาวหนาของระบบบุคลากรและระบบงานวินยั 
     มหาวิทยาลัยแมโจ     (ตามแผนระบบงาน Back Office) 
-  พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศบุคลากร คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 
-  ประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานฐานขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  

          ในวนัท่ี 28 มี.ค. 51 ท่ีหองประชุมศูนย IT ช้ัน 1 
-  พัฒนาระบบลงทะเบียนผานเว็บไซต (E-Form) กองหองสมุด 

                        อยูในระหวางการพัฒนาและแกไขขอผิดพลาดในโปรแกรม 
      -  ติดตาม/ประสานงาน/ดูแล ระบบงาน E-Document 

   ไดมีการปรับปรุงระบบ วนัท่ี 20 มีนาคม 2551 แกไขขอผิดพลาดตางๆของโปรแกรม
ปรับเปล่ียนหนาตาโปรแกรมใหใชงานงายข้ึนและสามารถทําการเพ่ิมลบขอมูลไดจากโปรแกรม 
 3.  งานพัฒนาระบบ MIS 

-  ระบบอาคารสถานท่ี 
                             จัดทําแบบฟอรมรายงานขอมูลอาคารสถานท่ี 

-  ระบบงานวิจัย 
     จัดทํารายงานขอมูลการวิจัย 
-  ระบบนักศึกษาและหลักสูตร 

                            ไดจัดทํารายงานระบบนักศึกษาจํานวน 6 รายงาน 
 4.  งาน GIS 
           -  การใหบริการปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและอุปกรณ GPS จํานวน 3 คร้ัง 

 5.   การใชงาน Sip Phone   
  -   จํานวนผูลงทะเบียนท้ังหมด 260 คน จากเดือนกอน 225 คน 
  -  จํานวนผูใชงานในเดือนมีนาคม จํานวน 64 คน คิดเปน  24.6 % จากเดือนกอน 30%  

          -   สถิติการใชงาน 
  *  สถิติการโทรจาก แมโจเชียงใหม ไป แมโจแพร จํานวน 212 คร้ัง 
  *  สถิติการโทรจาก แมโจแพร ไป แมโจเชียงใหม จํานวน 132 คร้ัง 
  *  สถิติการโทรจาก แมโจเชียงใหม ไป แมโจชุมพร จํานวน 11 คร้ัง 
  *  สถิติการโทรที่อ่ืน จํานวนท่ีละ 6 คร้ัง 
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         -  สถิติผูใชงานมากท่ีสุด 
* หมายเลข 3424 จํานวน 97 คร้ัง คุณ วรากรณ สีฮวบ คณะผลิตกรรมการเกษตร 
* หมายเลข 3215 จํานวน 84 คร้ัง คุณนงลักษณ ต้ังใจ   งานคลัง 

          -  การใชงานผาน DEECALL GATE WAY (ฟรีเดือนละ 500 นาที) 
   * เดือนมีนาคม 2551 จํานวน 1,055 นาที 
      

ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ประธานในท่ีประชุม  ไดใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการไปชวยงานพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ

บุคลากร ใหแกคณะสารสนเทศและการส่ือสาร วาทางคณะฯ ไดทําหนังสือบันทึกขอความมายังศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม หากมีการขอความอนุเคราะหในลักษณะดังกลาวอีก ไมวาจากหนวยงานใด
ขอใหทําหนังสือบันทึกขอความแจงมาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกอนทุกคร้ัง 

และประธานในท่ีประชุม ไดสอบถามเก่ียวกับเร่ืองสืบเนื่อง SIP PHONE กรณีโทรเขามือถือแลว
ปรากฏขอความวา private, เบอรสวนตัว, เบอรไมรูจัก ไดทําการแกไขแลวอยางไร 

 
คุณสุรเดช  ชัยมงคล  รายงานวา ไดติดตอไปยังบริษัทแลว ซ่ึงทางบริษัทแจงวาไมสามารถทําการ

แกไขไดเนื่องจากมีขอบังคับของสัมปทานท่ีไดขอไป    แตประมาณปลายป  2551   จะสามารถแสดงช่ือ 
เชน แมโจ ท่ีทางผูรับได  

และในสวนของการการพัฒนาและปรับปรุงระบบ SIP PHONE ขณะนี้ ไดพัฒนาระบบคนหา
หมายเลขโทรศัพทโดยการใชฐานขอมูล และการแสดงสถานะ Online, Off line , Activities ผานทางเวปเพจ 
 
วาระท่ี 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ไมมีเร่ืองเพื่อพิจารณา 
 
วาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) .................. 

1.รายไดจากการจําหนายคปูองท่ีอาคารเรียนรวม 70 ป 

ประธานในท่ีประชุม  ไดสอบถามเก่ียวกบัรายไดในการจําหนายคูปอง เพื่อบริการการ Print งาน
ใหแกนกัศึกษาวาเหตุใดรายไดจากการขายคูปองจึงลดลง 

คุณอุทัยวรรณ   ศรีวิชัย ไดรายงานในท่ีประชุมวา การจําหนายคูปองใหบริการข้ันตํ่าคร้ังละ 10 
บาท ซ่ึงสวนใหญนักศึกษาตองการ Print งาน 2-3 แผน ก็จะไปใชบริการรานท่ีใหบริการใตอาคาร 70 ป ซ่ึง
มีความสะดวกกวา 
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ประธานในท่ีประชุม  ไดใหขอเสนอแนะวา การจําหนายคูปองควรจดัทําใหเปนแผนธุรกิจมากข้ึน 
เพราะจะเปนสวนหนึ่งของรายไดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต และเปนการพัฒนากิจกรรมใน
อนาคตของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน 

 
2.  การจัดทํา BAR CODE 

ประธานในท่ีประชุม  ไดสอบถามเก่ียวกบัความกาวหนาการจัดทําฐานขอมูลของ BAR CODE ท่ี
จะนํามาใชในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วาไดดําเนินการไปถึงไหนอยางไรแลว 

คุณพรสวรรค    นักดนตรี   ไดรายงานในท่ีประชุมวา  ของท่ีส่ังซ้ือเกี่ยวกับการจัดทํา BAR CODE  
ยังไมไดมา และกําลังศึกษาการนํารหัสจากทะเบียนฐานขอมูลมาใสไวเปนฐานขอมูล 

ประธานในท่ีประชุม  ไดใหขอเสนอแนะวา ควรเรงมือทํางานใหไดมากกวานี้ เพราะหาก 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัไมไดเร่ิมทําหรือนํามาใชงาน หนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยก็จะเร่ิมไมได
เชนกัน ซ่ึงฝากไวท้ังในสวนของ BAR Code และ RFID  

 
3.  การเขารวมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี 

คุณณัฐกฤตา  โกมลนาค รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
 การเขารวมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ณ   ประเทศเกาหลี ระหวางวันท่ี 

10-14 มีนาคม 2551  ณ  Cyber University for foreign Study 
 
4.  การเขารวมงานสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การสรรหาและการพัฒนานักไอทีไทยสูการแขงขนัท่ียัง่ยืน 

คุณชุติมา   บุญมี  รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
จากการเขารวมงานสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การสรรหาและการพัฒนานักไอทไีทยสูการแขงขันท่ี

ยั่งยืน ในวันท่ี 14 มีนาคม 2551  เวลา 08.00-15.00 น. ณ หองเทวกรรมรังรักษ ช้ัน 1 สโมสรกองทัพบก 
ถนนวภิาวด-ีรังสิต กรุงเทพฯ จัดโดยโครงการพัฒนาบุคลากรไอซีที (HRC)  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

รูปแบบการจดังาน จะเปนงานมอบประกาศนียบัตรแกผูสอบผาน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ไอที (ITPE) จํานวน 72 คน และงานสัมมนาวิชาการเร่ือง “การสรรหาและการพัฒนานักไอทีไทยสูการ
แขงขันท่ียั่งยนื” เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานบุคลากรไอทีของประเทศ โดยมีผู
รวมอภิปราย ดังนี ้

1.  ผูแทน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
2.  ดร.รุงเรือง ล้ิมชูปฏิภาณ ผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  
     (องคการมหาชน) 
3. นางเมธินี เทพมณ ีผูอํานวยการสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การส่ือสาร  
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4.  นายพานิช จิตรแจง  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
  5.  ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ รองผูอํานวยการถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม 
            ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนผูดําเนนิการอภิปราย 

โดยไดสรุปยทุธศาสตรการพัฒนามาตรฐานบุคลากรดานไอซีทีได ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานบุคลากรดานไอซีทีของประเทศ  
2.  ความสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพไอซีที  
3.  แนวทางการผลักดันใหเกดิมาตรฐานบุคลากรดานไอซีทีของประเทศโดยภาครัฐ  
4.  แนวทางการผลักดันใหเกดิมาตรฐานบุคลากรดานไอซีทีในภาคการศึกษา  
5.  เกณฑมาตรฐานบุคลากรดานไอซีทีในปจจุบัน  
สวนการอภิปรายในหัวขอแนวทางการสรรหาและการพฒันานักไอทไีทยสูการแขงขันท่ียั่งยนืมีผู

รวมอภิปราย ดังนี ้
1.  คุณไชยเจริญ  อติแพทย กรรมการผูจัดการ บริษัท พทีีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด 
2.  คุณวิจติรา โสพณ ผูจัดการฝายบุคคล Reuters Software (Thailand) Ltd.  
3.  รศ. ดร. ธนารักษ  ธีระม่ันคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
4.  วาท่ีรอยตรี พรพรหม อธีตนันท ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

เปนผูดําเนนิการอภิปราย 
ซ่ึงจากการอภปิรายในหัวขอดังกลาว ไดขอสรุป ดังนี้ 

1. แนวทางการสรรหาบุคลากรดานไอทีของหนวยงานช้ันนําของประเทศ   
2. แนวทางการพฒันาบุคลากรดานไอทีของหนวยงานช้ันนําของประเทศ 
3. มาตรฐานบุคลากรดานไอทีกับผลตอบแทน    
4. เคร่ืองมือในการวดัมาตรฐานบุคลากรดานไอที  
5. การเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับความตองการของตลาดภาคอุตสาหกรรม 
    และการแขงขัน    
6. การพัฒนาการศึกษากับมาตรฐานบุคลากรดานไอที  
7. ความคาดหวังของหนวยงานท่ีมีตอแรงงานดานไอทีท่ีเพิ่งจบการศึกษา หรือผูท่ีกําลังศึกษาอยูดานไอที  
8. แนวโนมการจางงาน หรืออุตสาหกรรมไอทีในอนาคตเปนเชนไร และทักษะดานไอทีดานใดท่ีเปนท่ี 
    ตองการอยางสูง อาทิเชน Network, Database, Software Design เปนตน  

 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ  
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 ปดการประชุม เวลา 10.30 น. 
 

 
 
                                                                                         
       (นางสาวลัดดาพร   ละออง) 
                                                                                                      ผูบันทึกการประชุม 
 
   
 
                                                                                                    (นางศรีกลุ    นันทะชมภู) 
                                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


